

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Số: **5247/TCHQ-GSQL**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2009

V/v cấp giấy phép cho PTVT
của khách nước ngoài
vào Việt Nam du lịch.

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1402/HQLC-NV ngày 25/8/2009 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về vướng mắc thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải (xe ô tô, xe mô tô) của khách nước ngoài vào Việt Nam du lịch, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1/ Về cơ quan cấp giấy phép:

- Theo qui định tại điều 47 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan: xe mô tô, ô tô tạm xuất tái nhập và tạm nhập tái xuất phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên, Chính phủ không qui định cơ quan cấp giấy phép cho mô tô, ô tô của nước thứ 3 vào Việt Nam du lịch.

- Về việc người nước ngoài sử dụng xe ô tô vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ, Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch chủ trì (công văn số 5429/VPCP-KTTH ngày 26/9/2007 của Văn phòng Chính phủ) xây dựng qui định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Qui chế này. Như vậy, phương tiện vận tải (xe ô tô, xe mô tô) của người nước ngoài (nước thứ 3) hoặc phương tiện của nước láng giềng không thuộc điều chỉnh của Hiệp định vận tải song phương mà Việt Nam tham gia ký kết mang vào Việt Nam phải xin phép Chính phủ, do đó:

a- Trường hợp phương tiện của khách nước ngoài đi du lịch theo đoàn Caravan (do một công ty du lịch lữ hành của Việt Nam đứng ra tổ chức): Chính phủ xem xét và cho phép phương tiện của khách du lịch mang vào Việt Nam theo đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Du lịch.

b- Trường hợp phương tiện của khách nước ngoài đi mục đích riêng (đi du lịch cá nhân): Chính phủ xem xét và cho phép phương tiện của khách du lịch mang vào Việt Nam theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam trên cơ sở đề nghị của Đại sứ quán của công dân người nước ngoài có phương tiện.

- Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ về việc ban hành Nghị định của Thủ tướng Chính phủ qui định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam.

- Để tạo thuận lợi cho phát triển du lịch, Tổng cục Hải quan có công văn số 5101/TCHQ-GSQL ngày 25/8/2009 trao đổi với Bộ Giao thông vận tải về việc cho

phép xe ô tô tay lái bên trái và mô tô của nước thứ 3 vào Việt Nam du lịch và ô tô, mô tô của Việt Nam ra nước ngoài du lịch, do tổ chức/ công ty du lịch của Việt Nam tổ chức được tạm nhập-tái xuất và tạm xuất- tái nhập qua cửa khẩu đường bộ theo đề nghị của Tổng cục Du lịch. Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn, sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải .

2/ Về thủ tục hải quan đối với phương tiện của khách mang vào Việt Nam: thực hiện theo Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải ban hành kèm theo QĐ 1635/QĐ-TCHQ ngày 12/9/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./. *l*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Hoàng Việt Cường